

ฉบับที่ 16/2561

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชน จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการผลิตรายอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงเล็กน้อยจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่วนเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกันยายน 2561 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่สินเชื่อชะลอลงเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัวสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและรายได้นอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี กอปรกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่กลับมาขยายตัวทุกประเภท หลังจากที่ชะลอลงในเดือนก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของผู้ผลิตและมาตรการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่ายและบริษัทเช่าซื้อ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งบริการหมวดอาหารและที่พักแรม สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 63.3 สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผลจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นสำคัญ

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในทุกเครื่องชี้ โดยเครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด อาทิ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม และสินค้าทุนอื่นๆ ด้านเครื่องชี้หมวดก่อสร้างขยายตัว สะท้อนจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่ยังมีทิศทางขยายตัว สำหรับแนวโน้มการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากโรงงานในกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำลดลงตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านรายจ่ายลงทุนลดลง ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรขยายตัวตามราคาข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร รวมทั้งราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและมันสำปะหลังที่อยู่ในเกณฑ์ดี ตามความต้องการในตลาดโลก ขณะที่ราคายางพารา ข้าวเปลือกเจ้า 15% ใก่นื้อ ไช้ไก่ และโคนื้อ ยังหดตัว สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวนาปี และยางพารา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยการผลิตรายน้ำตาลขยายตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกและปริมาณวัตถุดิบที่มีมาก ส่วนหนึ่งจากการเร่งผลิตก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูทอใหม่ ด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวดี ตามความต้องการจากต่างประเทศ สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กลับมาขยายตัว จากผลของฐานต่ำในปีก่อนที่มีการเร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต หากไม่รวมผลดังกล่าว การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยังทรงตัวในระดับต่ำ

มูลค่าการค้าผ่านแดน ขยายตัว ตามการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าจากจีนตอนใต้เร่งตัว ตามการนำเข้าหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ จากความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าที่ออกใหม่หลายรุ่น และการนำเข้าจากกัมพูชาเร่งตัวตามการนำเข้ามันสำปะหลัง เนื่องจากผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดและราคามันสำปะหลังในไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการส่งออกปรับดีขึ้น ตามการส่งออกไปสปป. ลาวที่เพิ่มขึ้น จากน้ำมันสำเร็จรูป และการส่งออกไปจีนตอนใต้ที่ขยายตัวในหมวดแผ่นวงจรพิมพ์ ตามความต้องการของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของจีนที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลสูงขึ้นเล็กน้อย จากจำนวนผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกันยายน 2561 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวจากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังขยายตัวดี ด้านสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินชะลอตัวเล็กน้อย ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการชำระคืนสินเชื่อของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำให้สินเชื่อสุทธิยังขยายตัวในกรอบจำกัด

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th